

Cảm tạ

Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ:

Bà Lê Thị Thu Cúc

8282 Bellaire, suite 130 Houston, Texas 77036

Điện thoại: (713) 777 - 8948 và 777 - 2782

Tôi có đứa con tên Cao Thị Thúy Hồng, 38 tuổi, bẩm sinh bị chứng tâm thần thiếu năng (Mental Retardation), không học hành được, không phân biệt màu sắc, mặc quần áo không biết bề mặt bề trái. Nói với nó hoặc sai biểu điều gì, luôn luôn phải nói đi nói lại 2 - 3 lần nó mới hiểu và làm theo nhưng không biết trả lời đúng câu hỏi. Hỏi bao nhiêu tuổi, mỗi ngày ăn mấy chén cơm hay bất cứ câu hỏi nào về số lượng thì nó trả lời, 2 tuổi, 2 chén, 2 đồng, 2 người v.v... Nếu tình trạng sức khỏe tốt và không có chuyện gì làm cho nó bị khủng hoảng thì nó gần như mất trí, lúc đó không còn biết gì cả, không ăn uống bình thường nhất là không ngủ được, tay chân run rẩy, các cơ bắp bị vặn xoe như bị vộp bẻ, đi đứng không vững vàng và không định hướng được nên thường bị vấp ngã hay va đầu vào vách, vào cột, vào cửa v.v... Ban đêm gần như hoàn toàn không ngủ, thường khóc thét từng chập vì đau nhức do các cơ bắp bị vặn xoe; không bao giờ nằm ngay ngắn và yên ổn quá 15 phút. Cứ nằm xuống, rồi ngồi bật dậy và đi, đi không định hướng, thường đòi đi tiểu và đi tắm luôn, chừng 10 - 15 phút một lần.

Cách đây 20 năm, nó bị bệnh một lần với các triệu chứng kể trên. Năm đó nhờ hai người thầy thuốc (một Tây Y và một Đông Y). Người thì cho uống thuốc trong đó có thuốc an thần, người thì châm cứu. Sau một tháng điều trị phối hợp, bệnh tình mới thuyên giảm và sau đó mới hết cơn điên loạn nhưng vẫn còn khờ khờ như trước khi bị bệnh. Để ý theo dõi sức khỏe của nó, chúng tôi khám phá ra rằng mỗi khi thời tiết thay đổi, nó dễ bị bệnh.

Mới đây khi gia đình chúng tôi tới định cư tại Houston được 5 tháng, nó bị bệnh trầm trọng như các đây: Không ngủ suốt 15 ngày đêm liền, la khóc từng chập, đi quanh quần tối ngày sáng đêm, đòi đi tắm liên tục có khi nằm luôn trong bồn tắm chừng 5 - 10 phút mới chịu đứng lên. Uống thuốc ngày đầu vẫn không ngủ, hỏi ý kiến BS thì được khuyên cho uống liều gấp đôi. Ngày hôm sau, uống gấp đôi: chẳng những không ngủ mà các chứng khác (la khóc, dẫy dụa, đi suốt đêm ...) gia tăng trầm trọng hơn. Chúng tôi hoàn toàn tuyệt vọng, mẹ nó đã

có ý định cho nó uống hết số thuốc còn lại rồi cùng tự tử để nó được yên tâm và gia đình rảnh nợ.

Trong cơn tuyệt vọng đó, may mắn có người thân biết chuyện và đưa chúng tôi tới nhờ Bà Lê Thị Thu Cúc làm massage thì nó ngủ được, tuy cũng còn bị thức giấc. Một tuần sau nó ngủ được yên giấc hoàn toàn và các chứng tật kể ở đoạn trên cũng không còn tái diễn. Tiếp tục làm massage tới tuần thứ nhì, tình trạng sức khỏe của nó trở lại bình thường, trí nhớ đã phục hồi, nhớ tên tất cả các cô phụ việc cho Bà Thu Cúc và gặp Cô nào nói đúng tên Cô đó. Có một điều khiến vợ chồng chúng tôi vô cùng xúc động là từ lúc biết nói tới nay chưa bao giờ nó tự xưng tên là Thúy Hồng, thế mà vào ngày 14-5-93, khi tới phòng massage gặp Bà Thu Cúc, nó khoanh tay lại chào "con chào Bà Thầy". Bà Cúc hỏi lại "con tên gì?" Trả lời "con tên Thúy Hồng". Chính Bà Thu Cúc rất đỗi ngạc nhiên vì từ ngày đầu tiên khi tới phòng massage của Bà tới lúc này, nó chỉ trả lời hoặc nói "tiếng một" chưa bao giờ nói tới 2 - 3 tiếng; còn hôm nay, với hai câu "con chào Bà Thầy" và "con tên Thúy Hồng" thì quả là một phép màu. Riêng chúng tôi thì xúc động đến rơi nước mắt. Cũng từ đó tới nay nó trả lời câu hỏi của người khác khá chính xác, đôi khi mạch lạc, có lúc biết hỏi chuyện người nọ, người kia, chứng tỏ trí óc sẽ phát triển thêm. Nay mắt nó cũng sáng hơn lúc trước và khi nhìn vật gì hoặc nhìn ai không còn nheo mắt như trước kia.

Thú thật chúng tôi không biết dùng từ ngữ nào để diễn đạt hết nỗi vui mừng và cũng không biết phải nói như thế nào để mọi người "thấy" được kết quả thập phần mỹ mãn sau khi làm massage có ba tuần lễ (không uống một viên hay một giọt thuốc nào cả) mà các bệnh tật - tưởng chừng như không chữa trị được - của con chúng tôi đã hết hẳn. Do đó chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Bà Lê Thị Thu Cúc với Bà con đồng hương để tìm đến Bà, khi mắc phải các chứng bệnh ngặt nghèo, chúng tôi tin chắc rằng quý vị sẽ được toại nguyện.

Cuối thư, chúng tôi xin chân thành cảm tạ Bà Thu Cúc đã ân cần an ủi chúng tôi và tận tâm săn sóc con chúng tôi tới lúc hết bệnh.

Câu xin Ôn trên phù hộ Bà.

Cao Văn Hậu
10910 Nobility
Houston, TX 77099
Phone: 983-5667